

Thứ 7, ngày 07/10/2020

(NLO) - Gần 1 tuần sau khi à Nng có vn bn yêu cầu xe buýt liên tỉnh Qung Nam – à Nng không có hoạt động vn tí bên trong thành phố, nhưng hàng loạt xe buýt vn bt chấp nhận trả khách nh bình thường.

Không 12 giờ trưa ngày 6-10, xe buýt tuyến Hi An – à Nng BKS 92K-3283 đón khách ngồi Lê Dun, ứng dụng i qua hàng loạt giao lộ Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tấn Thành, Hà Huy Tập - in Biên Phố - Tôn Cảnh Thắng, rồi về tới Bn xe trung tâm à Nng.

Trên xe vắng khách, chỉ có 3 người. Ph xe cho biết người đi phí trả 10 nghìn đồng cho hành trình từ Lê Dun về Bn xe trung tâm à Nng. "Chỉ thông tin à Nng cảm xe buýt chạy vào trung tâm, nhưng vì ít khách nên vẫn có chạy. Khi nào bắt đầu, bắt đầu hay" – người này cho biết.

Không chỉ tuyến buýt trên, nhiều xe buýt thực các tuyến Hi An – à Nng, Tam Kỳ – à Nng... vẫn hoạt động bình thường, đón khách tại các điểm trung tâm à Nng.

Xe buýt liên kết Qung Nam – à Nng ứng dụng hoạt động gia thành phố bắt đầu nhập cảnh

Chúng tôi nhìn thấy xe buýt hoạt động bắt đầu nhập cảnh của người đi trên mạng xã hội, hàng trăm người dân đã bày tỏ ý kiến bất bình. "Loại xe này xung cấp, c k, không đảm bảo an toàn về tỉ lệ, lịch trình nhanh, hay lộn. Thực sự không khác gì những "quan tài chạy" trên phố" – ông Nguyễn Văn Hùng (trú quận Thanh Khê) cho hay.

Trước việc vẫn cho các xe buýt liên kết về Bn xe trung tâm à Nng, ông Phạm Lợi – Trưởng Giám đốc Bn xe trung tâm à Nng cho biết ban xe không cho phép việc xe buýt liên tỉnh đón trả khách tại Bn.

Xe buýt đón khách dọc đường Lê Dun (quận Hải Châu, TP à Nng)

"Có thể bỏ về nghĩ là xe vắng lại, khi có việc cần như sa cha mình sẽ lý cho họ vào ra chỉ không cần tài xế bắt khách như tuyến cũ. Bởi vì ban xe là ni công cộng, tập trung nên khi họ có nhu cầu thì mình cho vào. Còn hình ảnh S GTVT không yêu cầu ban xử lý gì cả" – ông Lợi nói.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa – Chánh Thanh tra giao thông TP à Nng, cho biết hình ảnh các tài xế TTGT đang kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các phương tiện chấp hành đúng tuyến, ngừng bắt ký cam kết thực hiện trình theo yêu cầu của thành phố.

Hàng loạt xe thực các tuyến buýt liên kết về Bn xe trung tâm à Nng, chỉ một lúc khi hành

"Sau khi nhắc nhở, ký cam kết của các xe tiếp tục vì phạm sẽ xử lý nghiêm. Mình phải làm tăng mức phạt, chỉ phạt ngay sẽ gây sợ cho người đi" - ông Nghĩa nói.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 1-10, S GTVT TP à Nng có thông báo chính thức thay đổi trình, không cho các tuyến buýt liên kết Qung Nam – à Nng đi vào trung tâm TP à Nng.

Theo S GTVT à Nng, hình thành phố đã phê duyệt 12 tuyến buýt nội thành, hoạt động theo phương thức trả giá vì hàng trăm phương tiện mới, hình ảnh, phục vụ chuyên nghiệp.

Tình trạng xung cấp, hoạt động bắt nháo của xe buýt liên kết Qung Nam – à Nng khiến nhiều người dân bức xúc

Thời gian qua, các tuyến buýt liên kết Qung Nam - à Nng hoạt động nhiều năm đã xung cấp nghiêm trọng, nhận nhiều phản ánh tiêu cực về việc loại xe này lộn lách, ánh võng, "chạy chém" du khách ngồi ngoài.

Từ tháng 1-2017 nay, S GTVT à Nng kiểm tra, xử lý hơn 260 trường hợp xe buýt liên kết vì phạm.

Hành trình chạy xe buýt sau khi điều chỉnh

Cụ thể, tuyến số 01 (à Nng - Hải An) có lịch trình: điểm dừng xe buýt Cao Ng Vit Hàn - Trần Thị Nghĩa - Bn xe buýt Hải An và ngược lại.

Tuyến số 03 (à Nng - Hải An): Điểm dừng xe buýt Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang - Hòa Khánh - Bn xe buýt Hải An và ngược lại.

Tuyn s 04 (à Nng - Tam K): Bn xe liên tnh phía Nam à Nng - Quc L 1A - Bn xe buýt Tam K và ngc li.

Tuyn s 06 (à Nng - Phú a): Bn xe liên tnh phía Nam à Nng - Quc I 1A - Bn xe buýt ch Phú a và ngc li.

Tuyn s 09 (Th Quang - Qu Sn): Bn xe liên tnh phía Nam à Nng - Quc I 1A - Ngã Ba Hng An - Bn xe buýt Qu Sn.

Khi xe buýt ch khách t Qung Nam ra các im ngoi thành à Nng, h thng xe buýt tr giá ca à Nng s nhn khách a vào ni thành.

***Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"***